
sþ. 7. Fyrirspurn [7. mál]
til fjármálaráðherra um endurskoðun skattalaga.

Frá Bjarna Guðnasyni.

1. Hvað líður störfum skattanefndar og endurskoðun skattalaganna?
2. Hver er starfsaðstaða nefndarmanna?
3. Er þess ekki að vænta, að endurskoðun skattalaganna verði lögð fram á þessu

þingi það tímanlega, að unnt verði að taka skattalögin til rækilegrar meðferðar
og gera á þeim nauðsynlegar lagfæringar fyrir næsta skattár?


